



ที่ นพ ๗๓๔๐๑ /ว ๒๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

๗) มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศ อบต.นาคู ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ที่ว่าง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) ให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน (ย้าย) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิมะ แสงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

สำนักปลัด

งานการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์.๐๔๒๕๗๑๐๐๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะขอรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จึงขอรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังนี้
สายงานผู้บริหาร

๑. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ยื่นต่องานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒๕๗๑๐๐๑ การดำเนินการรับโอนครั้งนี้จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายพิมะ แสงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู